
  

 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
ครั้งที่ 1/2567 

วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 
ณ ห้องสมุด ICT โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 

************************************************** 
ประธานที่ประชุม   นางอรอนงค์  ศิริชัย  ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คณะกรรมการที่ร่วมประชุม  จ านวน 13  คน ดังนี้ 
1.  นายบุญยืน  ปิ่นทอง     ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
2.  นายส าอางค์  สุดยอด    ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
3.  นายบุญเลิศ  ยอดแก้ว   ผู้ทรงคุณวุฒื  กรรมการ 
4. นางปัทมา  ภิริยะกากูล    ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
5. นายทิน  เปรี้ยวหวาน   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
6. นายกฤตพัฒน์  อินพุ่ม     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
7. พระครูใบฎีกาสามารถ  ถิรธมฺโม    ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
8. พระธวัชชัย  จนฺทโชโต    ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
9. นายเจริญ  สุทธิ์ประเสริฐ    ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
10. นางนพรัตน์  ขันทองดี     ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
11. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์    ผู้แทนครู   กรรมการ 
12. นายประสิทธิ์  มากมูล   ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ 
13. นายนิติพงษ์  ยาวไธสง      ผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการที่ไม่ร่วมประชุม   จ านวน 1  คน  ดังนี ้
 1. นายพล  อินทร์จันทร์    ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

ผู้ร่วมประชุม  จ านวน 2 คน 
 1. นายพิชัย  วงษ์จันทร์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
 2. นางสาววาสนา  ดิษฐ์ประดับ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30  น. 

 
 



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      นางอรอนงค์  ศิริชัย  ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ

สถานศึกษาท่ีเสียสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และได้มอบหมายให้ นายนิติพงษ์ ยาวไธสง ผู้อ านวยการ

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

1. ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
     ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 71 ประจ าปีการศึกษา 2566 
     (เอกสารแนบท้าย) 

ที่ประชุม  รับทราบและให้โรงเรียนสนับสนุนนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านต่างๆ แสดงศักยภาพให้กับบุคคลหรือ 
              หน่วยงานภายนอกให้เห็นถึงศักยภาพในการสอนของโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
 
 2. การรับนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2567 
              โรงเรียนเขาย้อยวิทยาจะท าการรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2567 แยกเป็น 
     2.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จ านวนรับ  320  คน 
     2.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  จ านวนรับ 280 คน แบ่งเป็น 
  - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
  - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 
  - แผนการเรียนศิลปะ - ดนตรี – นาฎศิลป ์
  - แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ - อาชีพ 
  - แผนการเรียน กีฬา – อาชีพ 
              (เอกสารแนบท้ายการประชุม) 
ที่ประชุม  รับทราบ โดยคณะกรรมการได้ฝากเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีโรงเรียน 
             ได้ก าหนดไว้ 
 
 3. กิจกรรมท่ีโรงเรียนด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2566 
     ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2566  โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ดังนี้ 
  1. กิจกรรมวันคริสมาสต์ วันท่ี 25 ธันวาคม 2566 
  2. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม วันท่ี 8-9 มกราคม 2567 
  3. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี  ณ ค่ายศรียานนท์  วันท่ี 8-10 มกราคม 2567 
  4. กิจกรรมการแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 71 วันท่ี 18-19 มกราคม 2567 
  6. กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ “มาย๋ามเฮือนเฮา เขาย้อยวิทยา” วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2567 
  7. กิจกรรมวันตรุษจีน วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2567 
 ที่ประชุม  รับทราบ และฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียนจัดให้ผู้ปกครองรับทราบเพื่อจะได้
เป็นการแสดงศักยภาพของโรงเรียนออกสู่สายตาชุมชน 



 4. เนื่องด้วยนายพล  อินทร์จันทร์ อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แจ้งว่าขอ
ลาออกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเขาย้อยวิทยา เนื่องจากไม่
สะดวกในการเดินทางมาประชุม (เอกสารดังแนบ)  
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2566 
 ท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2566 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 3/2566 

-  ไม่มีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 3/62566 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
 4.1 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งท่ีว่าง 
      ตามท่ีนายพล  อินทร์จันทร์ อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี แจ้งว่าขอ
ลาออกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเขาย้อยวิทยา นั้น เห็นควร 
ให้เสนอ นายสุทธิชัย  รีทาศรี อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเขาย้อยวทิยา แทนต าแหน่งท่ีว่าง 
 ที่ประชุม รับทราบและเห็นด้วย โดยให้ด าเนินการสรรหาตามคู่มือการด าเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2562 
 
 
4.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2567 

 ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล วิชาเอก โรงเรียนที่ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง 
1 นางสิรินาถ  ธารา ภาษาอังกฤษ 1. พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรี 

2. เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
2 นางกนกวรรณ  ฐิรัตนบุรินทร์ สังคมศึกษา 1. คงคาราม 

2. พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
3. เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 

3 นางสาวอุไรรัตน์  ขวัญดี ภาษาจีน 1. คงคาราม 
  

ที่ประชุม  มีมติให้ย้ายได้ แต่ในสาขาวิชาท่ีขอย้ายและโรงเรียนมีบุคลากรไม่เพียงพอในการจัดการเรยีน
การสอน ให้ผู้อ านวยการหาวิชาเอกเดิมมาทดแทน และขอมติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมายให้
ผู้อ านวยการพิจารณารับย้ายในกรณีได้ต าแหน่งทดแทนโดยไม่ต้องประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
การเก็บเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
  
 4.3 การจ้างพนักงานขับรถยนต์โรงเรียน 
      เนื่องจากพนักงานขับรถบนคนเดิมลาออก จึงท าให้ขาดแคลนพนักงานขับรถยนต์ โรงเรียนจึง
จ าเป็นต้องจ้างพนักงานขับรถยนต์เพื่อทดแทนบุคคลดังกล่าว จึงเสนอพิจารณาเห็นชอบในการจ้างพนักงาน 



ขับบรถยนต์ เพื่อทดแทนอัตราท่ีขาดแคลน โดยใช้เงินงบประมาณจากรายได้สถานศึกษาในอัตราเดือนละ 
10,000 บาท 
 ที่ประชุม  มีมติให้ใช้งบประมาณรายได้สถานศึกษาจ้างพนักงานขับรถยนต์แทนต าแหน่งท่ีขาดแคลนได้ 
   
 4.4 ขอความเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูจ้างสอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบุรี  5 อัตราต่อไป ในปีงบประมาณ 2566-2570 จ านวน 200,000 บาท 
       4.4.1 ขอแก้ไขรายละเอียดเงินสมทบจาก 29,040 เป็น 25,000 
       4.4.2 ยืนยันโครงการปี 2567 
 ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
 - ไม่มี- 
 
 
 
 
 ปิดประชุม 11.00 น. 
 
  ลงช่ือ................................................ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 
          (นางสุภาภรณ์  ขุนทอง) 

 
 ลงช่ือ................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
          (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 

 
 ลงช่ือ.............................................. 
  (นางอรอนงค์  ศิริชัย) 
        ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 


